



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Email: [saraban@maelai.go.th](mailto:saraban@maelai.go.th) [www.maelai.go.th](http://www.maelai.go.th)

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

## สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และบุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปส. ภาค ๕ เชียงใหม่





วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หลาย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หลาย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี เกิดทัศนคติที่ดี ร่วมกัน เกิดความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวกรกฎ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในเรื่องของหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และ นางกรณภัทร กลิ่นจันทร์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาแนวคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมกลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างสุขในองค์กร



วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หลาย จัดโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนภาคประชาชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และประธานสภานายความจังหวัดแพร่





## กองการศึกษา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี  
แห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ สำนักสงฆ์  
หมู่ที่ ๒ วัดแม่หล่าย หมู่ที่ ๗ และวัดกาซ้อง หมู่ที่ ๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย



วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและทักษะทางด้านสมอง (EF) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่หล่าย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการบรรยายจากวิทยากร โดย คุณฉยมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ





วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงานสวดดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย) ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นผู้คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง และ นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสวดดีวีรกรรมของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน จากหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และท้องที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้



ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่หล่าย EMAIL : [saraban@maelai.go.th](mailto:saraban@maelai.go.th) [www.Maelai.go.th](http://www.Maelai.go.th)



## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนิตยา พงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติฯ โดยการจัดกิจกรรมภายในงาน มีการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยงและเด็กนักเรียนในพื้นที่



วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้โดย นายเชิดพงษ์ แก้วเอ๋ย ,นางสาวสุรีพร คุณะปิว ,นางสาวพา อธิราลนิน และนายศุภวิชฌ์ ทิพย์กระโทก กลุ่มผู้จัดกระบวนกรเรียนรู้ เรือนเพาะชำ





๘ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลแม่หลาย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและคุ้มครอง  
ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หลาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  
ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ประกอบ  
กิจการร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้โดย นางบุษบา คำสวน นักวิชาการ  
สาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่





## กองคลัง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองคลังเทศบาลตำบลแม่หล่าย รับการตรวจประเมิน  
สุขภาพด้านการเงิน บัญชี จัดเก็บฯ พัสดุ จากเจ้าหน้าที่จากสำนักคลังจังหวัดแพร่





# กองช่าง

กรกฎาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖ ทำการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย





